

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล นักวิชาการที่ภูมิใจอาชีพครู เชื่อว่าครู 1 คนสอนคนให้เก่ง,ดีทำประโยชน์ได้มากกว่า

นักวิชาการหนุ่มที่มีความสามารถ “ดร.เอกก์ ภทรธนกุล” ปัจจุบันสวมหลายบทบาทรวมทั้งบทบาทความเป็นครู ที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องยากให้ออกมาเข้าใจง่ายและสนุกสนานจนได้รับความนิยม และได้รับรางวัลที่นำภาคภูมิใจ

ดร.เอกก์ หรือ “อาจารย์เอกก์” ของนิสิต ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงชีวิตการทำงานว่า ต้องขอบคุณคุณครูสมัยประถม และมีธรรม ที่อบรมสั่งสอนมาทุกท่านเป็นครูที่ดีมาก จึงทำให้ตนชื่นชมในตัวครู และอยากจะเป็นครู ตั้งแต่เด็กๆ ชอบที่จะสอนคนอื่น ๆ หรือก่อนสอบเพื่อน ๆ จะมารวมตัวกันเพื่อให้ตนตีหนังสือให้พอเรียนจบปริญญาตรีจากภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ศ.ดร.คุณเจลี รื่นรมย์ ปรมาจารย์การตลาดไทย จึงชักชวนให้มาสมัครเป็น

ครู จึงเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นอาจารย์ และหลังจากสอนได้ปีกว่าได้รับทุนจุฬาฯ 100 ปี ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการตลาด บริหารที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ในสาขานี้ และสำเร็จการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของหลักสูตร จึงกลับมาสอนหนังสือต่ออีก 2 ปี แล้วได้

รับทุนอีกครั้งให้ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย

เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่นั้นจัดว่า โหดมาก ต้องเริ่มต้นเรียนปริญญาโท ใหม่อีกครั้ง หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะไม่ให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก และในระหว่างที่เรียนอยู่ ก็ยังคงสอนหนังสือไปด้วย โดยทุกช่วงที่ปิดเทอมจะบินกลับมาสอนที่จุฬาฯ หรือแม้แต่ในขณะที่เรียนอยู่ที่นั่น ก็สอนวิชาการตลาด ให้กับนักศึกษาคณะวิศวะฯ ของเคมบริดจ์ด้วย



นอกจากการสอนหนังสือแล้ว อาจารย์เอกก์ ยังเป็นนักวิชาการ ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ได้อย่างยั่งยืนให้กับองค์กรชั้นนำเคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเรื่องแบรนด์ต้องคัดกรจาก

สภาวิจัยแห่งชาติ และบทความวิจัยระดับชาติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผลงานวิจัยของอาจารย์เอกก์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้านจิตวิทยาอันดับ 1 ของโลกอย่าง Psychological Science อาจารย์เอกก์ยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักเขียนหนังสือวิชาการที่อ่านง่าย โดยได้เขียนหนังสือ “อัจฉริยะ

การตลาด” ที่มียอดขายเบสต์เซลเลอร์ เป็นอันดับหนึ่งนานกว่า 166 สัปดาห์ในศูนย์หนังสือจุฬาฯ

และอีกสิ่งทำอาจารย์เอกก์ทำได้ก็คือ จัดรายการวิทยุ โดยล่าสุดได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุ จากรายการ Innovative Wisdom ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคลื่น 101.5 MHz ซึ่งเป็นรายการวิทยุเพื่อการบริหารธุรกิจโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

แม้จะสวมหมวกหลายใบ แต่อาจารย์เอกก์ บอกว่า “อาชีพครูเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจ ตั้งแต่เล็กไม่เคยคิดอยากจะทำอาชีพอื่นเลย เพราะเชื่อว่าครูที่ดีหนึ่งคน จะสามารถสร้างคนที่เก่งและดีได้เยอะมาก แต่ถ้าเป็นเพียงคนที่เก่งมากจะสร้างประโยชน์แก่องค์กรที่ตนอยู่ได้เพียงองค์กรเดียวเท่านั้น”

จากแนวคิดนี้ อาจารย์เอกก์ ได้ขยายความให้เห็นภาพว่า ครูที่ดีจะต้องมีระบบความคิดที่ดี จะต้องเป็นผู้ให้ ไม่หวังวิชา แม้ว่าจะเป็นครูที่ไม่เก่ง แต่มีใจที่อยากจะให้อาจเป็นครูที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกัน ครูที่ดีนั้นจะต้องฟังเป็น เขียนเป็น และถ่ายทอดเป็น...นี่แหละต้นฉบับของครูยุค 4.0.